

NICAboard

ข่าวสารจากNICAonline.com => การฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา
=> ข้อความที่เริ่มโดย: Nicaonline ที่ พฤษภาคม 11, 2007, 04:23:05 PM

หัวข้อ: ขโมยในทะเลสาบขุมยิ่งกว่ากุ้ง ภายหลังประมงฟื้นฟูสัตว์น้ำ
เริ่มหัวข้อโดย: Nicaonline ที่ พฤษภาคม 11, 2007, 04:23:05 PM

เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2550 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา กิจกรรมการพัฒนาฟาร์มทะเลโดยชุมชนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา และที่หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.สงขลา โดยมีชาวประมงอาสาเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงโครงการทั้ง 2 แห่งรวมกันประมาณ 150 คน

ภายหลังจากได้ชี้แจงโครงการปี 2550 เสร็จสิ้นลง กลุ่มประมงอาสาในเขตอำเภอสทิงพระ ได้กล่าวสรุปว่า ปัญหาที่สำคัญที่พบเป็นประจำตอนนี้คือ ชาวประมงมีการลักขโมยอวนลอยกัน บางคนเพิ่งซื้ออวนลอยใหม่เอี่ยมมาลอยได้คืนเดียว โดนเพื่อนชาวประมงขโมยเสียแล้วคิดแล้วก็คับแค้นใจ บางครั้งลอยเรือเฝ้าอวนในทะเลเปลือหลังไป ตื่นขึ้นมาอวนโดนตัดแอมมิ่งไปเสียแล้ว ชาวประมงบางคนหัวใสเอาอวนเก่าติดไว้ที่หัวเพื่อพรางว่าอวนของตนเก่ามาก การแก้ปัญหาคงต้องช่วยกันระวังป้องกันพร้อมทั้งขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยเป็นตำรวจในการดูแลลูกบ้านด้วย

นอกจากนี้ชาวประมงอาสาได้รายงานว่ ลูกกุ้งกุลาดำที่ปล่อยลงในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน อ.สทิงพระ ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2550 ที่ผ่านมา ขณะนี้เริ่มจับได้บ้างแล้วแต่ตัวยังเล็กอยู่ขนาด 40-50 ตัว/กก. จึงได้ขอร้องกลุ่มประมงอาสาขอให้ชะลอการจับอีก 1 เดือน เพื่อให้ได้กุ้งขนาด 30 ตัว/กก.

ส่วนที่อำเภอปากพะยูน ชาวประมงอาสาได้มาประชุมกันพอสมควร รายงานว่าลูกกุ้งกุลาดำที่ปล่อยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2550 ขณะนี้โตขึ้นจนเกือบจับได้แล้ว ได้ร่วมมือกันดูแลได้ชักชวนกันให้เคารพกติกาในการใช้อวนที่มีขนาดตาอวน 5 ซม. เพื่อความคุ้มค่าของลูกกุ้งกุลาดำที่ปล่อยลงไป เมื่อเจอใครใช้อวนตาถี่ แคนนำจะเข้าไปพูดคุยชักชวนให้เคารพกติกา

ในปี 2549 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา

ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการชุมชนว่า มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง ความยั่งยืนของโครงการอยู่ในระดับสูง

ทางด้านเศรษฐกิจพบว่า ผลผลิตสัตว์น้ำจากการประมงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.8 ส่วนรายได้ชาวประมงเพิ่มขึ้นจาก 8,229 บาท/เดือน
เป็น 10,100 บาท/เดือน เพิ่มขึ้น 22%

ด้านทรัพยากรประมง มีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงโครงการ
เดียวที่ตั้งเป้าหมายการผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 15% ในปี 2549
สามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำร้อยละ 11.8 คิดเป็น 79.1% ของเป้า
หมาย